



ฉบับที่ 8/2564

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนเมษายน 2564 หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน การระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงมากจากเดือนก่อน รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลงจากด้านราคา ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทยอยฟื้นตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศ การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ระดับต่ำตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและลงทุน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานจากผลของฐานต่ำในปีก่อน ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ปรับลดลง สำหรับภาคการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2564 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวมากจากเดือนก่อน การระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม ทำให้แต่ละจังหวัดใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศปรับลดลง สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือลดลงจากเดือนก่อน จำนวนเที่ยวบินลดลงมากกว่าครึ่งเทียบกับช่วงก่อนการระบาด อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนพบว่าจำนวนผู้เดินทางยังสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากไม่ได้ใช้มาตรการควบคุมการเดินทางที่เข้มงวดเท่าปีก่อน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวมากจากเดือนก่อน จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม ทำให้คนลดการเดินทางและกิจกรรมนอกบ้านตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ประกอบกับแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐทยอยสิ้นสุดลง โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันปรับลดลงจากเดือนก่อน และหมวดบริการยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ ส่วนการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ขยายตัวจากยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเกษตรกรและขนส่งอาหาร

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง ตามปัจจัยด้าน**ราคาสินค้าเกษตร** ขยายตัว ราคาข้าวเปลือกเจ้าหดตัว เพราะฐานสูงในปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 กระทบต่อการขนส่งในต่างประเทศ ด้านราคาไก่เนื้อและไข่ไก่ลดลงตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ด้าน**ผลผลิตเกษตร** ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ตามผลผลิตข้าวนาปรังและมันสำปะหลังขยายตัวตามการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

การผลิตภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัว ตามความต้องการของต่างประเทศในสินค้าหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ขณะที่หมวดเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเซรามิก ทยอยฟื้นตัวตามคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรป สำหรับผลผลิตหมวดเครื่องดื่มยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัว โดยรายจ่ายประจำ กลับมาขยายตัว ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรายจ่ายลงทุน ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยการลงทุนเพื่อการผลิตขยายตัวตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อน ภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุน ยกเว้นรายใหญ่บางรายลงทุนตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่วนการลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าและสินค้าเกษตร ด้านการลงทุนเพื่อการก่อสร้างหดตัว ตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมและกำลังซื้อที่ยังเปราะบาง สะท้อนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างกลุ่มบ้านเดี่ยวหดตัวต่อเนื่อง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบเงินบาท กลับมาขยายตัวสูง ตามการส่งออกทุเรียนสดไปจีนตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และการเร่งส่งออกสินค้าเครื่องตีไปเมียนมา เนื่องจากจะมีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าเครื่องตีผ่านด่านการค้าชายแดนทางบกตั้งแต่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ด้านการนำเข้า ขยายตัวมากขึ้น ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาจากการต้องการอาหารสัตว์ รวมทั้งการนำเข้าผลไม้จากจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.56 กลับมาเพิ่มขึ้น ตามราคากลุ่มพลังงานปรับเพิ่มขึ้นจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในปีก่อน และการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา ด้านราคากลุ่มอาหารสดติดลบน้อยลง โดยราคาเนื้อสัตว์สด ผักสด และผลไม้สดปรับเพิ่มขึ้นในหลายหมวด **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ปรับลดลง และอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 **ยอดเงินฝากคงค้าง** ของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน โดยสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบกับสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์กลับมาขยายตัว จากสินเชื่ออุปโภคบริโภค และสินเชื่อเพื่อธุรกิจหดตัวน้อยลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1147

E-mail: SARANYAI@bot.or.th